



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thaiquote, mcot, ทีวีช่อง TNN

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบการกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine ผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, workpointnews, thebangkokinsight , springnews, mcot, matchonweekly, thaiquote, innnews) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง นำเข้าระบบการรักษา โดยอสม. และ อสส.ทำงานร่วมกับท้องถิ่น ออกเคาะประตูบ้านแล้วเกือบ 12 ล้านหลังคาเรือน ให้ความรู้ ย้ำความสำคัญมาตรการการเว้นระยะห่าง รวมทั้งค้นหากลุ่มเสี่ยงนำเข้าสู่ระบบการรักษา เป็นผลงานระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกกล่าวชื่นชม นับเป็นพลังฮีโร่สู้โรควirusโควิด-19 เป็นตัวอย่างให้กับหลายประเทศเป็นแนวทางในการควบคุมโรคได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ รพ.สต. ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องการจัดทากรมธรรม์ หลักประกันให้กับอสม.และลดความเสี่ยงต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, thansetthakij, bangkokbiznews) ทีวีทุกช่อง, nationtv

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากสถานการณ์โควิด-19 โดยอาชีพหมอนวดแผนไทย เป็น 1 ในอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมามีหมอนวดแผนไทย มาลงทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 140,000 คน เพื่อให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือ โดยให้ประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก.การคลัง ว่ามีหมอนวดแผนไทยราว 5 หมื่นคนที่ถูกปฏิเสธสิทธิการเยียวยา โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขึ้นว่ามีสถานะซ้ำซ้อน เป็นนักศึกษา เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ จึงได้มอบหมายให้กรมสบส.ดำเนินการตรวจสอบและอุทธรณ์ให้กลุ่มหมอนวดตามความเป็นจริง นอกจากนี้ กรณีหมอนวดที่มีภูมิลำเนาคนละที่กับสถานที่ทำงาน หากได้รับผลกระทบเบื้องต้นให้ประสานขอความช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพจังหวัด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า สำหรับขวัญกำลังใจของอสม.ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น กรมได้ทำหนังสือถึง สปสช. เพื่อพิจารณาให้หลักเกณฑ์เยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการให้บริการตามมาตรา 44 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครอบคลุม อสม.ด้วย โดยแยกการเยียวยาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต จะจ่ายให้ตั้งแต่ 4.8 แสน - 8 แสนบาท 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลต่อการดำรงชีวิต จะจ่ายให้ตั้งแต่ 2 แสน - 4.8 แสนบาท และ 3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จะจ่ายไม่เกิน 2 แสนบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสปสช. นอกจากนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์จะทำประกันภัยให้กับอสม.ด้วยอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. รับมอบเงินบริจาค 3 ล้านบาท จากชมรมวิทยาการพลังงาน (ศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 1-15 โดยจะกระจายเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือแก๊งสถานการณ์โควิด-19 รพ.สังกัด สธ. และโรงเรียนแพทย์ รพ.แห่งละ 150,000 บาท และ มอบแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ 10,000 ขวด ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, workpointnews, thebangkokinsight , bangkokbiznews, js100, springnews, mcot)

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มที่ตีมีจำนวนลดลง พบเพิ่ม 34 ราย ซึ่งกลุ่มนี้พบว่า 27 ราย (70%) สาเหตุมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า คนไทยกลับจากต่างประเทศ 2 ราย ไปสถานที่ชุมชน แออัด 1 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย และไม่พบบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่รอผลการสอบสวนโรค 2 ราย และพบขบวนการกลับจากอินโดนีเซียอยู่ state quarantine 1 คน แม้แนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงก็ทำให้ทุกคนดีใจว่าสังคมน่าจะกลับคืนสู่ปกติจากประสบการณ์ประเทศจีน เกาหลีใต้ เราไม่ควรรีบลดหรือคลายมาตรการ หรือผ่อนปรนมากเกินไปนั้น น่าจะเกิดผลเสียมากกว่าจะเกิดผลดี เรื่องนี้ ศบค.จะเป็นผู้ประกาศหากจะมี

ประเด็นข่าว

การผ่อนคลาย แต่ละจังหวัดขอให้รอการประกาศจาก ศบค. เราควรคงมาตรการต่างๆที่ทำให้ไทยควบคุมสถานการณ์ได้ดีเอาไว้ เพื่อรองรับเผชิญกับคลื่นลูกใหม่ หรือลูกที่ 2 จนกว่าจะมีวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,ข่าวสด,thaipbs, สำนักข่าว,สวท.,ไอเอ็นเอ็น) ทีวี่ทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ชี้แจง กรณีพนักงานขับรถเมล์สาย 140 เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 10 คน ตรวจพบการติดเชื้อ 7 คน ส่วนกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รวมกันแล้ว 9 คน ที่เป็นผู้สัมผัสแต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ไปจนถึงต่ำ ผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่นั่งอยู่ตอนหน้าของรถเมล์ เสี่ยงมากแค่ไหนอยู่ที่ระยะเวลาที่นั่งอยู่และระยะใกล้แค่ไหน หากไปนั่งด้านหลังรถก็ไม่แน่ว่าจะมีความเสี่ยงอะไร ขอให้ประเมินตัวเอง หากพบว่าป่วยขอให้ไปตรวจหาเชื้อ ส่วนกรณีเว็บไซต์ต่างประเทศระบุถึงไทยมีผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 จากศพเป็นรายแรก ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ประเทศไทยยังไม่มีการรายงานในเรื่องนี้ กล่าวไว้ว่า ในช่วงแรกศพจะยังมีสารคัดหลั่งตามร่างกาย เมื่อยังอยู่ที่ศพ.ทุกอย่างจะถูกทำให้ปลอดเชื้อ หากการนำศพไปทำพิธีจะต้องไม่ได้สัมผัสหรือเปิดถุงซิปล็อก และให้รับทำพิธีเรียบง่ายก็ จะไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ญาติสามารถประกอบพิธีได้ แต่กรณีคนขับแท็กซี่เสียชีวิต ยังไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากโควิดหรือไม่ ผู้ไปสัมผัสอาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อถ้าหากผู้เสียชีวิตป่วยจากโรคโควิด สธ.ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับกู้ชีพกู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพผู้เสียชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว

จากการอ้างอิงรายการผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอู๋อันในจีน ระบุว่าจากการติดตามทราบว่าเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมประมาณ 24 ชม. อายุชีพสั้นยาวขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิมีความร้อนสูงมากและมีความชื้นน้อยนั้น เชื้อจะมีโอกาสรอดน้อยและตายเร็วได้ แต่หากความร้อนต่ำและอากาศชื้น เย็น ในสภาพของเหลวจะมีอายุชีพเชื้อตัวนี้พบว่าอยู่ในอากาศได้นานถึง 4 ชม. ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ หากเป็นละอองเสมหะถ้าอยู่ในที่อากาศเย็นจะอยู่นานถึง 24 ชม. แต่น้ำมูกนาน 15-30 นาที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์js100,isaranews

-เสนอข่าว การที่ไทยไม่นำเข้าชุดตรวจ Rapid test หรือชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่เป็นการตรวจจากแอนติบอดี และยังคงเลือกใช้ชุดตรวจของสธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. ยืนยันตรงกันว่า ชุดตรวจนี้ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพเท่ากับการตรวจจากสารคัดหลั่งที่บริเวณคอและจมูก การตรวจต้องใช้เวลารอผลนาน 7-10 วัน และปัจจุบัน ไทยมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อแล้วเกือบ 100 ห้อง ซึ่งถือว่าเพียงพอ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากแอนติบอดีนี้จะมีประโยชน์ต่อเมื่อใช้ศึกษาในทางระบาดวิทยา หรือใช้กับผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งไม่เจอ แต่ไปเจอเชื้อในเลือด ซึ่งถือว่าพบน้อยมาก ส่วนการนำเข้าชุดตรวจของบริษัทเอกชนที่ต้องผ่านการรับรองจากสธ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดูเรื่องคุณภาพชุดตรวจ ส่วนอย.จะเป็นผู้ออกใบรับรองและเรียกบริษัทนำเข้าชุดตรวจมาชี้แจงได้หากมีการสงสัย โดยการออกใบอนุญาตจะยึดจากการประเมินเอกสารของแต่ละบริษัทนำมายื่นให้อย.พิจารณาเป็นหลัก หากตรวจแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนดไว้ก็จะให้นำเข้าชุดตรวจได้

ด้านนพ.ไพศาล ยืนยันว่า การออกใบอนุญาตให้นำเข้าชุดตรวจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนที่มีบริษัทหนึ่งได้รับอนุญาตให้นำชุดตรวจนี้เข้ามา แต่หลังจากนั้นไม่นานบริษัทก็ยกเลิกนำเข้า ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกบริษัทให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง แต่เบื้องต้นพบว่า บริษัทยังไม่เคยนำเข้าชุดตรวจมาในไทย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้คอยระวังการลักลอบนำเข้าชุดตรวจแอนติบอดีที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงฯ โดยเฉพาะการแอบนำมาขายตามท้องตลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,mcot thebangkokinsight) , nationtv สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องป้องกันตนเองเป็นพิเศษ คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับ COVID-19 และไวรัสชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ จึงควรป้องกันตนเอง และขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำนม เด็กทารกจึงกินนมแม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ พ่อแม่ไม่ควรสวมหน้ากากให้เด็ก เพราะเด็กเล็กระบบการหายใจยังไม่แข็งแรงพอ อาจทำให้เด็กหายใจติดขัดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์) nationtv

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ทั้งกทม.และต่างจังหวัดแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงมีความจำเป็นมากที่จะต้องคงมาตรการต่างๆ ไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เดือนช่วงฝนตก-อากาศเย็นทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แนะนำหากหน้ากากผ้าขึ้นควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้ทั้งที่มีความชื้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thaipbs, จส.100, สยามรัฐ)

-เสนอข่าว นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้สำรวจความสุขของครอบครัวไทย ในช่วงการระบาดโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ผลพบว่า 90% มีความสุขมากที่สุดที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว

ประเด็นข่าว

1 ใน 3 รู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ประมาณครึ่งหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงกังวล เมื่อต้องเว้นระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ 20% มองว่าครอบครัวมีความเครียดสูงถึงสูงมาก ส่วนใหญ่จึงสร้างวัคซีนครอบครัวขึ้นมา เพื่อลดความเครียดในบ้านมากกว่า 1 วิธี และวิธีที่ใช้มากที่สุดคือสอบถามความสุขความทุกข์กันบ่อย ๆ รองลงมาคือรักษากิจวัตรประจำวันในครอบครัวให้คงที่ เช่น กินนอนเป็นเวลา นอนพักผ่อนเพียงพอ มากกว่า 97% เห็นว่าครอบครัวร่วมแก้ปัญหาเป็นทีมเดียวกัน และเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ สะท้อนว่าครอบครัวไทยส่วนใหญ่ ยังรู้สึกเป็นสุขและมีความหวัง แม้จะเผชิญวิกฤติในขณะนี้ ข้อเสนอในการสร้างวัคซีนครอบครัว ใช้หลักการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 3 ด้าน ได้แก่ 1.พลังบวก ครอบครัวที่มองบวก มองเห็นทางออกในทุกปัญหา แม้ในภาวะวิกฤติ เมื่อเห็นทางออกแล้วครอบครัวต้องอาศัย 2.พลังยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ทำหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้นและนำไปสู่ 3.พลังร่วมมือทำให้ครอบครัวปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งนี้วัคซีนครอบครัวถือว่าเป็นวัคซีนสังคมต่อไป

กรณีผู้กักตัวเครียดและกระโดดตึกกราชประชาสมาสัยลงมาเสียชีวิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ประสานกับ รพ.ที่เกิดเหตุ ประมาณตี 1 ผู้เสียชีวิตมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยพยายามหลบหนีและพลัดตกลงมา ไม่ใช่การตั้งใจฆ่าตัวตาย ประเด็นที่ 2 คือครอบครัวกักตัว 14 วันแล้วกำลังเตรียมตัวกลับบ้าน จึงไม่น่าเป็นสาเหตุ อย่างไรก็ตามสำหรับกรมสุขภาพจิต ได้จัดทำคำแนะนำเรื่องการดูแล และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ต้องถูกกักตัว ระบบเราวางไว้ว่าจะประเมินความเครียด 5 ข้อ พร้อมคำแนะนำหากเครียดน้อย มีนักจิตวิทยาดูแล ส่วนคนเครียดมากจะมีจิตแพทย์ดูแลประเมินเรื่องการให้ยารักษา อย่างไรก็ตามนี้ได้รับการประเมินแล้วว่า ไม่มีความเครียดและไม่มีความผิดปกติทางจิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ,เว็บไซต์prachachat

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ร่วมกับ คลินิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแอปพลิเคชัน “คลินิก” หวังลดจำนวนคนเดินทางมาตรวจคัดกรองกายรพ. โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็ว ๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ยืนยันว่า ออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 ยังสามารถทำได้ เช่น การเดินแอโรบิกภายในบ้าน ส่วนการออกไปวิ่งนอกบ้าน ต้องคำนึงถึงการติดเชื้อว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ แต่ไม่จำเป็นต้องห่างกันมากถึง 20 เมตร ตามที่ตกเป็นกระแสข่าว เพราะความเสี่ยงอยู่ที่ระยะห่างเพียง 2 เมตร ส่วนประเด็น การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเลิกเหล้า ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่แนะนำไม่ให้หักดิบ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ หากต้องการเลิก ควรปรึกษาแพทย์ หรือลดการดื่มในปริมาณที่น้อยลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ChiangmaiNews)

-เสนอข่าว นพ.สรวิชัย บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้การส่งมอบความรัก ความห่วงใยไปยังผู้สูงอายุ ในช่วงที่ประเทศไทยงดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็สามารถทำได้ผ่านการสื่อสารออนไลน์ หรือจัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางจัดส่งต่างๆ จึงขอชวนลูกหลานส่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ข้าวกล้อง-ธัญพืชอบแห้ง-นมจืด-เมล็ดพืชที่ปลูกง่าย ให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ใหญ่ที่เคารพ แทนความรัก ความห่วงใย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-เสนอข่าว สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" พบว่า ยังมีคนไทยออกจากบ้านถึง 47.1% ส่วนคนที่เลือกอยู่บ้านมีน้อยกว่า คือ 41.8% และอีก 11.1% อยู่บ้านแต่ยังมีคนมาหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์,สยามรัฐ

-เสนอข่าว สสอ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รับมือกล่องอะคริลิก จำนวน 9 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ขนาด 1,000 มล. จำนวน 5 แกลลอน จากภาคเอกชน โดย เป็นกล่องใสทำจากอะคริลิก ทำเป็นรูปสำหรับให้มือทั้ง 2 ข้างของแพทย์สอดเข้าไปทำการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ ให้ผู้ป่วยนอนราบ จากนั้น นำกล่องมาสวมไว้บริเวณช่วงศีรษะด้านบน แพทย์ก็จะอยู่ด้านเหนือศีรษะผู้ป่วย แพทย์สามารถใช้มือที่สวมถุงมืออยู่แล้ว สอดเข้าไปจับอุปกรณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ โดยมีกล่องอะคริลิกเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคที่จะฟุ้งกระจายมาสู่แพทย์ได้

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,ไทยโพสต์, มติชน,คมชัดลึก,แนวหน้า,ผจก.รายวัน,บางกอกโพสต์,ข่าวสด,เดลินิวส์,สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,มติชน,ไทยรัฐ, สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,sanook, prachathai, Bangkok biznews,innnews,mcot, moneyandbangking, workpointnews) nationtv ,newtv

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เสนอแนวทาง 5 ประการ ดังนี้ 1.อาเซียนต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหา

ประเด็นข่าว

แบบองค์รวม พร้อมเสนอให้อาเซียน และประเทศบวกสามร่วมกันจัดตั้ง "กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19" 2.อาเซียนควรต้องร่วมกันอำนวยความสะดวกด้าน การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ การผ่านพิธีการศุลกากร และการค้าชายแดนระหว่างกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าที่จำเป็น 3.ควรสนับสนุนให้อาเซียนใช้เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคให้มากขึ้น 4.ขอเสนอให้อาเซียนถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจคุกคามชีวิตของประชาชนในอนาคต 5.ควรเสริมสร้างบทบาทของท่านเลขาธิการอาเซียนในการเป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์วิกฤติอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ และทันเหตุการณ์ นายกษัยยังแสดงความพร้อมของไทยที่จะมอบชุดตรวจชนิด RT-PCR ที่ผลิตในประเทศ จากความร่วมมือของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ป่วยใหม่ 34 ราย หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว 1,405 ราย ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ 1,167 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,613 ราย โดยกลุ่มคนไทยที่กลับจากอินโดนีเซียแล้วเข้า State Quarantine มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ที่จังหวัดสตูล ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 52 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ขสมก. สาย 140 มีประวัติสังสรรค์กับเพื่อน รวมผู้เสียชีวิตขณะนี้ 41 ราย พบว่ามี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย ดังนี้ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตรระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง นอกจากนี้ WHO ชื่นชมไทยที่สามารถลดลำดับผู้ติดเชื้อ โดยไทยมีระบบการดูแลสุขภาพถึงระดับครอบครัว คือ อสม. กว่า 1,040,000 คน ทำให้สามารถดูแลคนได้อย่างใกล้ชิด เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ต้องขอบคุณ อสม. รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยกัน สำหรับข้อมูลการตรวจโรคตั้งแต่เดือน ก.พ.-3 เม.ย. ตรวจไปแล้ว 84,008 ตัวอย่าง และจากวันที่ 4-10 เม.ย. ตรวจไปแล้ว 16,490 ตัวอย่าง ทำให้มีการตรวจไปแล้ว 100,498 ตัวอย่าง

-ผู้ว่าฯสระแก้ว เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นพ.สสจ.สระแก้วเป็นผู้รับมอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ,เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,เดลินิวส์,ไทยโพสต์, isara,thebangkokinsight) thaipbs.nationtv

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่งตั้งปลัด สธ.เป็นรองประธานคณะทำงานฝ่ายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ เลขาฯ อย. เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวดำเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หน้ากากอนามัยและหน้ากากประเภทอื่น (ยกเว้นหน้ากากชนิด N95) เท่านั้น จนกว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายประการอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, tnthailand, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว ก.การพัฒนาสังคมฯ เปิดเผยผลการสำรวจ “ครอบครัวไทยในภาวะวิกฤติ COVID-19” ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 10 – 13 เม.ย. 63 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พบว่า ร้อยละ 96.4 สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ร้อยละ 88.3 มีความพยายามหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ไม่ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนแออัดและหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ ร้อยละ 84.3 มีการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ กินร้อน ช้อนส่วนตัวและล้างมือบ่อยมากขึ้น 98.8% ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและสถานการณ์โควิด-19 มีครอบครัวเกือบ 2 ใน 3 หรือ ร้อยละ 65.5 มีความเชื่อถือข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข และมีความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญ จากภาวะวิกฤตินี้ ทำให้ประชาชนกว่า 6 ใน 10 หรือ ร้อยละ 60.1มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศปิดน่านฟ้าฉบับที่ 3 ขยายเวลาห้ามทั่วโลกบินเข้าไทยถึง 30 เม.ย.นี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 18 เม.ย. ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ,ไทยโพสต์,มติชน,ข่าวสด) เว็บไซต์(คมชัดลึก,สยามรัฐ,แนวหน้า,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์ ,prachachat,innews,prachatai) nationtv

- **จ.เชียงใหม่** ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 65 ปี เป็นแม่ของผู้ป่วยติดเชื้อจากการไปค่ายมวยลุมพินี ซึ่งเป็นข้อมูลรายงานในระดับจังหวัด อยู่ระหว่างสรุปรายงานเพื่อรายงานต่อไปยังส่วนกลาง ซึ่งจะมีการแถลงในระดับประเทศต่อไป ถือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการเว้นระยะห่าง เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงสูง การติดต่อรับมาจากคนในครอบครัว โดยการนั่งรถคันเดียวกัน

-**จ.ขอนแก่น** ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 5 อาการหนัก ผู้เป็นหญิงวัย 63 ปี ติดเชื้อจากลูกชาย ซึ่งนพ.สสจ.ขอนแก่น รายงานว่า เราอาจจะถูกหลอกให้เข้าใจว่าผู้ป่วยรายนี้ติดจากลูกที่กลับมาจากบาหลีเรน เพราะว่ามีลูกกลับมาจากบาหลีเรนนานเกิน 1 เดือน จึงตัดประเด็นนี้ทิ้งไป และเชื่อว่าจะติด

ประเด็นข่าว

เชื่อว่ามาจากที่ลูกเดินทางกลับมาจากพญา เพราะแม่ไม่ทราบว่าคุณไปพญาต่อ และได้สอบสวนโรคจากตัวลูกของผู้ป่วยทำให้ทราบว่า หลังจากกลับจากพญาก็มีอาการไข้หวัด แต่อาการไม่หนักและทานยาเองจนหาย ซึ่งคนที่ม่เชื่อในตัวอาจจะไม่แสดงอาการ เหมือนเช่นลูกของผู้ป่วยที่นำเชื้อมาแพร่ พ่อเชื่อแพร่มาถึงแม่ซึ่งเป็นผู้ที่อายุเยอะและมีโรคประจำตัว ทำให้เชื่อแพร่ได้อย่างรวดเร็วและแสดงอาการหนัก

-จ.นครศรีธรรมราช สั่งปิดทั้งหมดบ้านที่อ.บางขัน หลังผู้เฒ่าวัย 74 ปี ชาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายติดคนในครอบครัว 5 คนถูกกักตัวอยู่ที่รพ.แล้ว ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน ซึ่งสสจ.ได้ตรวจสอบแล้ว มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง 60 ราย โดยผลการตรวจกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ มูลนิธิกู้ภัยที่นำตัวส่งรพ. 5 ราย, เจ้าหน้าที่รพ.บางขัน 11 ราย และเจ้าหน้าที่รพ.ทุ่งสง 3 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 60 ราย ที่มีความใกล้ชิดได้ทำการซื้อครบทั้งหมดและเตรียมติดตามตัวมาตรวจหาโรค โดยทราบว่า กลุ่มนี้ได้กระจายไปยัง อ.สิชล และอยู่ใน อ.บางขัน หากไม่ให้ความร่วมมือก็จะมีกรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามตัว โดยได้เตรียมสถานที่กักกันตัวทั้ง 60 รายไว้แล้ว มีทั้งโรงแรมเอกชน 3 แห่ง, ศูนย์พัฒนาชุมชนภาคใต้ อ.ทุ่งสง โดยจะมีการนำทั้งหมดมาตรวจเชื้อที่ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้เตรียมกักตัวชาวบ้านที่กลับจากประเทศมาเลเซียในวันที่ 16 เม.ย.ด้วย

-จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวน 188 ราย (รายใหม่ 10 ราย) สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 10 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พักอาศัยในบ้านเดียวกัน ทำงานในที่เดียวกันกับผู้ยืนยันรายก่อนหน้านี้ สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด ประกอบด้วย 1.IMPORT CASE หรือการเข้ามาใหม่ของกลุ่มคนที่มีสถานะเสี่ยง 2.กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับชอยบางลา ตำบลป่าตอง และ 3.กลุ่มใหม่ในพื้นที่ ตำบลเชิงทะเล ทั้งนี้จังหวัดมีเป้าหมายยุติสถานการณ์ COVID-19 ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ส่วนคนต่างชาติที่ยังตกค้างในภูเก็ต จำนวน 4,117 คน ก.ม.หาดไทย รายงานว่ามีชาวอเมริกันรอกลับประเทศ 1,327 คน

-จ.ปัตตานี เตรียมจัดสถานที่รองรับกลุ่มคนไทยที่จะกลับจากประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 18 เม.ย. สามารถรองรับการตรวจคัดกรองไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน โดย สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า เมื่อคัดกรองเสร็จ จะให้ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อไปพักที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะรอผลตรวจ 1-2 วัน และเมื่อผลออกมาแล้วจะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นำไปพักที่โรงพยาบาลสนามที่ ต.บานา ส่วนคนที่ผลออกมาเป็นลบจะให้กลับไปกักตัวที่อำเภอที่ได้รองรับไว้ในแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ กลุ่มที่ไม่มีอาการป่วยจะให้อำเภอนำตัวไปกักกันตัวที่ทางอำเภอเตรียมไว้

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.แนวทางปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews

-เสนอข่าว ปลัดก.ม.หาดไทย ทำหนังสือด่วนสุดถึงปลัด สธ. เรื่องขอทราบแนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ ตามที่กรมควบคุมโรค ได้นำกรณีการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการจะทำให้ละอองฝอยฟุ้งกระจาย หากฉีดพ่นในประชาชนที่เข้าข่ายป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ประชาชนทั่วไปได้นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสธ. เกี่ยวกับการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ได้แถลงการณ์เตือนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 ว่า ไม่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณ และก่อนหน้านี้รองเลขาธิการอย.ก็ออกมาพูดเช่นกันว่า การนำน้ำยาฆ่าเชื้อไปฉีดพ่นตามร่างกายไม่เกิดประโยชน์ แต่อาจมีโทษด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวพันกับเงินแผ่นดินและความปลอดภัยของประชาชน เพราะขณะนี้หน่วยงานในระดับจังหวัดต่างๆ รวมทั้ง อปท.ทั่วประเทศ ได้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อกันเป็นจำนวนมาก และใช้แอบแฝงการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ นายกรัฐมนตรี ควรออกมาชี้แจงความจริงให้ปรากฏ เพราะตั้งแต่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ออกมาก็เกือบสัปดาห์แล้ว ศบค. สธ. และกรมควบคุมโรค ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆเลย หากไม่มีคำตอบสมาคมฯ จะนำความไปร้องเรียนต่อ สตง. และ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเอาผิดหน่วยงานและองค์กรที่จัดซื้อจัดหา น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ทั่วประเทศ รวมทั้ง ศบค. ฐานทุจริตต่อหน้าที่และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศต่อไป

2.ขสมก.ปกปิดข้อมูล พชร.ป่วยโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น

-เสนอข่าว ถ้าไม่มีผู้เสียชีวิตขสมก.คงไม่ยอมรับว่า มีพนักงานขับรถสาย140 ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ “ใบรับรองแพทย์” ออกมาตั้งแต่ 4 เม.ย. 63 จนพชร.เสียชีวิต วันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมากว่าสัปดาห์ผู้โดยสารไม่มีใครได้ล่วงรู้เลยว่าพชร.ขับรถติดโควิด-19 ทั้งที่มีการช่วยกันรณรงค์ แต่องค์กรภาครัฐปกปิดตัวเอง

ประเด็นข่าว

3.แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับหลัง 18 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ที่ จ.สงขลา หลายฝ่ายกังวลคือจะมีแรงงานไทยจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางผ่านพรมแดนสะเดา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.กว่า 1,200 คน รวมถึงแรงงานไทยจากมาเลเซียที่จะเดินทางกลับมามีเช่นกัน อาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกรอบ

-รมช.มหาดไทย ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าจะมีจำนวนคนทะลักเข้ามาในพื้นที่กว่าแสนคนในการเปิดด่านไทย-มาเลเซีย ในวันที่ 18 เม.ย.ว่า ไม่เป็นความจริง สถานทูตได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์และการให้มารายงานตัวด้วยตนเอง ให้ภาคประชาสังคมและประธานกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในต่างแดนลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ตัวเลขที่ยืนยันมีจำนวนไม่เกิน 8,000 คนที่ขอเข้าประเทศไทย

- พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดแนวทางการกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ภาคใต้ 5 ช่องทาง วันละ 150 คน แต่ละจังหวัดได้เตรียมการไว้แล้ว แต่มาตรการที่ดีที่สุดคือคนไทยควรคงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไว้ก่อน หากสถานการณ์คลี่คลายก็สามารถทำงานต่อได้ทันที ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็ยังคงมีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตแม้จะอยู่ในต่างแดน โดยการหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีสถานทูต สถานกงสุล ภาคประชาสังคม และผู้ประกอบการที่มีประธานกลุ่มในทุกรัฐเร่งดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ

- พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า ได้เตรียมตัวและประสานกับทุกจังหวัดในชายแดนภาคใต้ และได้ร่วมกับ ศอ.บต. ตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกับทุกจังหวัด ทุกคนที่ผ่านเข้ามาต้องมีการคัดกรองและแยกเป็นรายจังหวัด ส่วนด้านกำลังทหาร กองร้อยป้องกันชายแดน ทหารราบต่างๆ ทำงานตรวจทุกช่องทาง หากการลักลอบเข้ามาด้วยแบบว่ายน้ำมาหรือล่องเรือข้ามมา เมื่อจับได้จะดำเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบปรับ หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและเข้ากระบวนการของจังหวัด

-ปลัดก.มหาดไทย ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทาง ในจังหวัดชายแดน กำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางได้วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง ในส่วนจังหวัดชายแดนใต้ มีกำหนด 5 จุด ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามา ต้องมีเอกสารประกอบการเดินทาง 2 ใบ คือ 1.ใบรับรองแพทย์ หรือ fit to travel และ 2.หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนัก ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และลายมือชื่อผู้เดินทางลงนามรับทราบและยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ หากผู้เดินทางผ่านช่องทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ มาจากมาเลเซียและมีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลาและจ.สตูล ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางเดินทางเข้ามาแจ้งจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทราบ แล้วส่งไปกักตัวในจังหวัดตามภูมิลำเนา กรณีเกินความสามารถที่จังหวัดรองรับได้ จำเป็นต้องส่งตัวผู้เดินทางไปกักกันในจังหวัดอื่น ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 วัน ก่อนเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,thaipbs)

-เสนอข่าว ผวจ.กาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานในพื้นที่รองรับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยผ่านด่านทิก ประเทศเมียนมา-บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีแรงงานก่อสร้างคนไทย 389 คน ทำงานกับบ.แห่งหนึ่งในเมียนมาต้องการกลับประเทศ โดยมี 1 คนป่วยเป็นโรคไต กำหนดแผนเดินทางกลับ 4 วัน โดยมีการแต่งตั้งนพ.สสจ.กาญจนบุรีเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านสาธารณสุข

-ตัวแทนจากกระทรวงกลาโหม เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อวางมาตรการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของกลุ่มคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ มีรายงานว่า กลุ่มที่จะเข้าพักเพื่อกักกันตัวในโรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน เป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประมาณ 70 คน และประเทศบังคลาเทศ ประมาณ 25 คน

4.ข้อกังวลเรื่องยาฟ้าวิปริราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ ผอ.โครงการสนับสนุนนักรบเสื้อขาวต้านภัยโควิด-19 กรรมการคณะกรรมการประกันชีวิตบุคลากรสาธารณสุข มีข้อกังวลเรื่องการมียารักษาที่เพียงพอ โดยเฉพาะยาฟ้าวิปริราเวียร์ ซึ่งต้องนำเข้าจากญี่ปุ่น ขณะที่ทั่วโลกต่างต้องการยานี้ จึงอยากให้รัฐบาล องค์การเภสัชกรรม เจรจาต่อรองเพื่อนำเข้าวัตถุดิบ เพื่อมาผลิตเองในไทย ตอนนี้อยู่เป็นผู้ผลิตยาฟ้าวิปริราเวียร์ ผลิตไม่ทัน จีนซึ่งได้รับสิทธิบัตรไปผลิตก็ผลิตไม่ทัน ดังนั้นการต่อรองเพื่อซื้อยาเม็ดเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้น จากข้อมูลในญี่ปุ่นและจีนพบว่าผู้ป่วยกว่า 80% ที่ได้ยานี้จะใช้เวลาในการรักษา น้อย อยากให้องค์การเภสัชฯ ต่อรองนำเข้ามาผลิตเองในประเทศเพื่อให้เรามียาที่เพียงพอ เพื่อให้กับผู้ป่วยโควิดทันทีที่เริ่มมีอาการ ไม่ต้องรอให้มีอาการทางปอดก่อน ถ้าเราให้เร็วจะทำให้ผู้ป่วยออกจาก รพ.เร็ว ลดภาระของ รพ.ด้วย นอกจากนี้ทางแพทยสมาคมฯ เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยการทำประกันชีวิตให้ครอบคลุมแพทย์ พยาบาลทั้งหมดด้วย

5.ศพคนขับแท็กซี่ไม่ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว เฟซบุ๊กแฟนเพจ ข่าวสารเมืองปรากฏ v2 เปิดเผยว่า ผลชันสูตรศพของ นายศรีพร โชเฟอร์แท็กซี่ วัย 49 ปี ออกมาแล้ว โดยระบุว่า จากการชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก "โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแยกชั้นปริซึม" ไม่มีผลจากโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด หลังจากมีการแชร์ข้อมูลว่า ก่อนเสียชีวิตมีอาการไอแห้งๆ และเจ็บคอมา 2 สัปดาห์

6.สถานประกอบการร้านทำผมเสนอวิธีป้องกันได้ถ้าเปิดร้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ธุรกิจร้านทำผม มิววอนรัฐบาลให้ช่วยเหลือโดยเฉพาะค่าเช่าร้าน โดยหากอนุญาตให้กลับมาเปิดร้านได้ เจ้าของร้านได้ตื่นตัวเตรียมทั้งอุปกรณ์ เจลล้างมือ เครื่องวัดไข้ ส่วนที่จ.นนทบุรีเพิ่มจะยกเลิกคำสั่งอนุญาตเปิด 38 กิจการไป โดยหากอนุญาตให้เปิด ก็จะมีนโยบายด้านความปลอดภัยต่างๆ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเตรียมตัวแล้ว จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วย

-ผวจ.นนทบุรี ได้ประกาศยกเลิกผ่อนปรน 38 สถานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ร้านตัดผม เสริมสวย ฯลฯ ให้เปิดเฉพาะศูนย์โทรศัพท์ในห้าง เริ่มวันที่ 15 เม.ย.63 และคงคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63

Fakenews

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ ระบุว่า กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า มีข้อมูลบิดเบือน ยา Hydroxychloroquine เนื่องจากปัจจุบันยาดังกล่าว ถูกแนะนำให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ ตามแนวทางการรักษาที่ออกโดยสธ.จริง แต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงขนาดรักษาหายทุกรายตามที่กล่าวอ้าง และในแนวทางการรักษาล่าสุด มีการแนะนำให้ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ไม่ใช่เป็นยาเดี่ยวในการรักษา

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ "โควิด-19 กลุ่มเอเชียที่จะติดโรคได้ง่าย" 1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองในแต่ละระดับการสัมผัสโรค 2.ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดดูแลบริการบุคคล ผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่บริการ เช่นนวด ตัดแต่งผม 3.อาชีพที่ทำงานในสถานที่ปิด เช่นสถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬาที่เป็นที่ปิด 4.อาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คนขับรถโดยสาร คนเก็บสตางค์ คนขับแท็กซี่ พนักงานที่ต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก แม้กระทั่งตำรวจ สถานที่ตั้งด่าน 5.แม่บ้านทำความสะอาด เช็ดถู สถานที่ต่างๆ คนเก็บขยะ 6.ผู้ที่สัมผัสกับชาวต่างชาติ หรือต้องทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ที่เพิ่งจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก อธิบายถึงเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลก พร้อมระบุว่า ได้ศึกษาพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสโควิด-19 กันมากทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ปัจจุบันมีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ และแบ่งสายพันธุ์ของไวรัส แล้วแต่ใครจะกำหนด เช่น เป็น A B C A เป็นสายพันธุ์เริ่มแรก โดยเปรียบเสมือน B วิวัฒนาการ มาจาก A และ C วิวัฒนาการมาจาก B หรืออาจกล่าวว่า C เป็นลูกของ B แต่ไม่ได้บอกว่าใครรุนแรงกว่าใคร บอกว่าความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก บอกเส้นทางเดินของไวรัสว่ามาจากที่ใด ในการวิเคราะห์แบบมีหลักเกณฑ์ของ GISAID โดยดูตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม polymorphism สายพันธุ์ของโควิด-19 ในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นเป็นสายพันธุ์ S (serine) แล้วมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็น L (Leucine) สายพันธุ์ L แพร่ขยายได้รวดเร็วกว่า และแพร่กระจายเข้าสู่ยุโรปและอเมริกา ต่อมาจึงแยกสายพันธุ์ L ออกเป็นอีก 2 สายพันธุ์คือ G (glycine) และสายพันธุ์ V (Valine) ดังนั้น สายพันธุ์ของโควิด-19 ในปัจจุบันจึงแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ คือ S, G และ V และยังมีสายพันธุ์อื่นๆ อีกที่ยังไม่ได้กำหนด

ศึกษาในประเทศไทย พบว่า ลักษณะของสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยมีลักษณะที่จำเพาะ เราอยากจะต้องตั้งชื่อว่าสายพันธุ์ T ไม่ใช่มาจาก Thailand แต่ T มาจากการเปลี่ยนพันธุกรรม ไปเป็น Threonine ในส่วนของ spike gene ที่ยื่นออกมา ถ้าเรามีการศึกษาเยอะและมากพอ สายพันธุ์ G เข้าสู่อเมริกาทางด้านตะวันออก สายพันธุ์ S เข้าสู่อเมริกาทางด้านตะวันตก ในอเมริกาเองจึงมีทั้ง G และ S สายพันธุ์ V และ G ระบาดในยุโรป สำหรับ Australia ช่วงแรก จะเป็นสายพันธุ์ S ที่มาจากจีน และเอเชียตะวันออก และต่อมา V และ G เข้ามาทีหลัง ผ่านการเดินทางเข้ามาจากยุโรป บ้านเราที่พบมากยังเป็นสายพันธุ์ S ที่มาจากประเทศจีนในระยะแรก และระยะหลัง สายพันธุ์ทางตะวันตก โดยเฉพาะยุโรป ที่จะเป็นสายพันธุ์ V และ G เข้ามาสู่บ้านเรา โดยรวมแล้วสายพันธุ์ผสมกันไปมา เพราะการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์, สปริงส์นิวส์,tnnthailand)

-เสนอข่าว นพ.เทดรอส แอดานอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า โรคโควิด-19 มีความรุนแรงกว่าไข้หวัด 2009 เมื่อปี 2552 ถึง 10

ประเด็นข่าว

เท่า นอกจากนี้นี้ยังมีความกังวลที่หลายประเทศ มีผู้ป่วยใหม่จากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียง 3 ถึง 4 วัน หากทุกประเทศยังคงทุ่มเทค้นหาผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงแต่เนิ่นๆ ตรวจโรค และแยกกักบริเวณ ตลอดจนให้ความสำคัญอย่างสูงสุด กับทุกเคสการป่วย มนุษย์จะสามารถเอาชนะเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ในที่สุด ส่วนความคืบหน้าเรื่องวัคซีนนั้น ผอ. ดับเบิลยูเอชไอยังคงคาดการณ์กรอบระยะเวลาไว้ที่ 12 ถึง 18 เดือนเป็นอย่างน้อย

-สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อชั้นนำของสหรัฐฯ ยอมรับ ถ้าอเมริกาออกมาตรการจัดการไวรัสโควิด-19 เร็วกว่านี้ อาจทำให้ผู้เสียชีวิตน้อยลง และเห็นว่าอาจผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ได้บางพื้นที่ ขณะที่ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 555,000 คน และเสียชีวิต 22,000 คน กลายเป็นประเทศที่ติดอันดับ 1 ของโลกทั้ง 2 รายการ ด้าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลกแล้ว โดยกล่าวหาว่า บริหารผิดพลาดร้ายแรง และปกปิดการระบาดของไวรัสโคโรนา

-ฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 315 คน ลดลงจากวันก่อน ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14,967 ราย จากผู้ติดเชื้อสะสม 132,591 ราย

-อิตาลี สถานการณ์บรรเทาลงเช่นกัน มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 159,516 คน เสียชีวิตอย่างน้อย 20,435 คน เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อ 130,072 คน เสียชีวิต 3,194 ราย

-สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 88,621 คน และเสียชีวิตแล้ว 11,329 ราย

-อิหร่าน มียอดผู้เสียชีวิตต่อวันเหลือ 98 ราย ลดลงน้อยกว่า 100 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน ขณะที่ยอด ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,683 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อ 73,303 คน

-จีน ยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงเป็นสถิติใหม่ในรอบเกือบ 6 สัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นถึง 98 ราย มาจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศ 82,160 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเป็น 3,341 ราย และได้อนุมัติให้วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 รายการทดลองกับมนุษย์ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายพัฒนาโดยสถาบันยาชีววัตถุอู่ฮั่น และบริษัท ซิโนวัค รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ในกรุงปักกิ่ง วัคซีนดังกล่าวได้นำจุลชีพก่อโรคที่ตายแล้วมาใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยมีการควบคุมการผลิตที่สมบูรณ์ มาตรฐานคุณภาพ และขอบเขตการป้องกันที่กว้างขวาง

-ไต้หวัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1 เดือน

-สิงคโปร์ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย ผู้ป่วยสะสมเพิ่มอย่างน้อย 3,252 คน หลังมีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 334 คน ถือเป็นสถิติผู้ป่วยรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่พบผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้รัฐบาลกำลังจับตาดูการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ภายในหอพักหลายแห่งที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่แออัด

-เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย โดย 1 รายเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางกลับจากไทย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

-อินโดนีเซีย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 60 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่ 459 ราย ผู้ติดเชื้อ 4,839 คน

-ฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 20 คน ยอดรวมเป็น 335 ศพ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 291 คน ยอดสะสมเป็น 5,223 คน มากที่สุดในอาเซียน

-มาเลเซีย มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย ยอดรวมเป็น 82 ศพ และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 170 ราย ยอดรวมเป็น 4,987 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,925,224 ราย ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 119,702 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายมีจำนวนสะสม 447,948 ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 587,155 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 23,644 ราย ส่วนที่ประเทศอิตาลี มีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง มีจำนวน 20,456 ราย ซึ่งเป็นจำนวนมากอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า เห็นด้วยกับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ที่ว่า การต่อสู้กับ "โควิด-19" การ์ดต้องไม่ตก อย่านิ่งนอนใจ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ 90% กับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นไปได้ว่า โรคนี้จะอยู่กับเรา 3-4 เดือน ถ้าบางพื้นที่ไม่มีการติดเชื้อ การผ่อนคลายในระดับจังหวัดและภาคอาจเกิดขึ้นได้ เราเห็นว่า แม้ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป แต่ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงอย่างยิ่งคือ การคงอยู่และระยะเวลาพักตัว "โควิด-19" รวมถึงมาตรการควบคุมกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างไร ส่วนการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน หากตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอีก ปัญหาแทนที่จะจบ ควบคุมได้ จะกลายเป็นไม่รู้วันจบ แล้วจะคุ้มเสียหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์อินไซด์สนามข่าว

-กล่าวว่า หมอทวีศิลป์" มาได้ถูกจังหวะ ถูกที่ถูกเวลา ท่ามกลางพายุไวรัสโควิดถล่มระบบการสื่อสารที่สังคมเชื่อถือได้ของรัฐบาล เป็นช่วงจังหวะที่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ต้องการใครสักคน ที่ไม่ใช่ใครก็ได้ ไม่มีภาพลักษณ์ทางการเมือง เข้าใจงานด้านสาธารณสุข พุดจากรู้อย่างลึกซึ้ง ถ้อยคำ และเข้าใจหัวใจของประชาชน ว่าควรหรือไม่ควรสื่อสารว่าอะไรในยามนี้ แน่นนอนว่า การทำหน้าที่บนโพเดียมที่มีโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านหลัง ภายใต้บริบทสังคมไทยที่มีความขัดแย้งทางการเมือง จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่ไม่ยากที่ "ข้าราชการคนหนึ่ง" ต้องปฏิบัติงานบาลานซ์ความพอใจของผู้ชม

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข้าพระบาททาสประชาชน

ประเด็นข่าว

-เสนอบทความ การตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้ง ศบค. ของนายกรัฐมนตรี ถือเป็น การตัดสินใจที่เด็ดขาดและถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ อันมีผลต่อความเป็นความตายกับชีวิตประชาชน และอนาคตของประเทศชาติอย่างยิ่ง หากการตัดสินใจของผู้นำประเทศ ณ เวลานั้นผิดพลาด บ้านเมืองของเราจะไม่เป็นอย่างที่เห็น ประเทศไทยจึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่รับมือกับสถานการณ์ได้ดี เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สิ่งหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจของ ศบค. ประสบผลสำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากประชาชนทั้งประเทศ คือการที่นายกรัฐมนตรี ได้เลือกเอา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ให้มาทำหน้าที่โฆษกของ ศบค. คุณหมอได้ทำหน้าที่โฆษก ศบค. ได้ดีเกินคาด แกลงข่าวครบถ้วนในหน้าที่ สื่อสารกับประชาชนได้เนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย ฟังหมอบและอธิบายแล้วต่างอบอุ่นในจิตใจและเชื่อมั่นในการทำงานของศบค. และบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดียวกันก็ทำให้นายกฯ เบาทรงไปมาก พูดน้อยลง ตอบคำถามนักข่าวน้อยลง ความสำเร็จของรัฐบาลในการต้านไวรัสโควิด-19 คือชัยชนะร่วมกันของประชาชนไทยทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอบทความว่า เมื่อคณะแพทย์เข้ามาปะจําการ สถานการณ์จึงเปลี่ยนไป ว่า เมื่อรัฐบาลให้เกียรติให้กรยอมรับ ให้แพทย์มีบทบาทนำทาง ความเชื่อถือของสังคมจึงตามมา มาตราการต่างๆ ที่ประกาศออกมาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ เช่น การรักษาระยะห่าง กินร้อน ล้างมือ คัดหน้ากาก อยู่บ้าน เกร็ดพิว เป็นที่ยอมรับได้ เพราะมีคำอธิบายทางการแพทย์ที่มีเหตุผลโดนใจประชาชน การสื่อสารที่รวมศูนย์ผ่านทีมโฆษก ที่มี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นตัวแทน ทำให้การแถลงเป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกภาพเดียวกัน การทำงานหนักของแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ทั่วประเทศ ประจักษ์ได้ว่าเป็นความเสียสละและรับความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อสูงกว่าอาชีพอื่นๆ จึงเกิดสภาพ น้ำใจเติมน้ำใจ จากองค์กร บุคคล ภาคเอกชน ประชาชน ในการจัดหาอุปกรณ์ จัดกิจกรรมให้กำลังใจ จัดหาอาหารและข้าวของเครื่องใช้ ไปให้โรงพยาบาล นี่คือการ "เดินถูกทาง" ของ ศบค.

สังคมไทยได้ถอดบทเรียนสำคัญยิ่งในครั้งนี้นี้ว่า เมื่อใดที่เกิดวิกฤติ หากรัฐบาลยอมรับขีดจำกัดของตนเอง แล้วต้อนรับศักยภาพของคนที่มี ทั้งความสามารถและสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ให้เขาได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ ร่วมแก้ไข ย่อมมีผลแปรเปลี่ยนสถานการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ไปในทิศทางที่พึงปรารถนา

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความ ว่า เมื่อเกิดกรณี กลุ่มดาว์ห์ ทำให้ นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พร้อมกันนี้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าอากาศยานในจังหวัดของตน เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งต้องติดตามว่า ศบค. จะสามารถควบคุมไม่ให้กลุ่มคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้ามาแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ขยายวงกว้างได้หรือไม่ เนื่องจากกลุ่มคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศ คือกลุ่มเสี่ยงที่ ศบค. ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์สัมภาษณ์

-กล่าวว่า จากกรณี ศบค. มีแนวโน้มให้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มสกัดโควิด โดยอาจอนุญาตให้ร้านตัดผม และร้านเสริมสวยเปิดให้บริการได้ ก็มีบางจังหวัดได้รับทันที เช่น นนทบุรี ผู้ว่าออกคำสั่งผ่อนคลาย ให้เปิดได้ทั้งร้านตัดผม และร้านเสริมสวย แต่ปรากฏว่ามีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างแรง ทำให้ผู้ว่าเมืองนนท์กลับลำ งานนี้ ศบค. ก็ต้องปรับท่าทีด้วย เพราะเสียงจากประชาชนจำนวนมาก เกรงว่าถ้ารีบร้อนเปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงเป็นจุดแพร่ระบาด อาจทำให้สิ่งดีๆ ที่อดทนทำกันมาทั้งหมดต้องพังทลาย สอดคล้องกับรายงานของฝ่ายความมั่นคง ที่สรุปเสนอรัฐบาลว่า หากจะผ่อนคลายก็ควรพิจารณาเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ไม่ควรผ่อนคลายบางมาตรการแบบทั้งประเทศพร้อมกัน

ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารักษ์ นายแพทย์สมาคม เห็นด้วยกับการผ่อนคลายมาตรการเพื่อลดแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องทำควบคู่กับการประเมินตัวเลข ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกๆ 7 วัน โดยในอนาคตอาจใช้มาตรการประกาศล่วงหน้า 1 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อมาถึงแล้วต้องกักตัว 14 วัน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งรัฐสามารถสนับสนุนให้เอกชนจัดทำสถานที่กักตัวได้ เพื่อลดภาระของรัฐ ส่วนประเด็นที่ต้องปรับก็คือ การให้ยารักษาแก่ผู้ติดเชื้อ คือยา Favipilavir (ฟาวิพิลาเวียร์) ให้แพทย์สามารถสั่งยาให้แก่ผู้ติดเชื้อได้ทันทีตั้งแต่ยังไม่มีอาการ โดยไม่ต้องรอให้อาการหนักหรือเชื้อลงปอดก่อนถึงจะสั่งยาดังนี้ให้

ด้าน นพ.ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ ผอ.การศูนย์สนับสนุนนักรบเสื้อขาว สู้ภัย Covid-19 บอกว่า ที่ผ่านมานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา Favipilavir ได้จำนวนน้อย สาเหตุอาจเป็นเพราะหลายประเทศมีความต้องการยาดังนี้มาก จึงเกิดการแย่งกัน ฉะนั้นจึงควรอนุญาตให้นำเข้าสารเคมีที่ใช้ผลิตยาดังนี้ เพื่อให้มีเพียงพอกับความต้องการ เรื่องนี้ต้องให้ อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปลดล็อกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ส่วนในทางปฏิบัติจะเป็นจริงได้หรือไม่ ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ต้องลุ้นกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน

-กล่าวว่า ความหวังการพัฒนาวัคซีนสำหรับ COVID-19 ไม่ใช่เรื่องง่ายและเร็ว เพราะมีขั้นตอนและต้องใช้เวลาดทดสอบ ได้แก่ 1) ตัวเชื้อไวรัส

ประเด็นข่าว

SARSCoV-2 มีความซับซ้อนอะไรบางอย่างที่ทำให้เรายังไม่สามารถผลิตวัคซีนมาเพื่อใช้กับกลุ่มโคโรนาไวรัสได้ 2) ขั้นตอนการผลิตวัคซีนมีหลายขั้นตอน ต้องมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนของตัวเชื้อก่อนว่ามันทำให้เกิดโรคได้อย่างไร นำมาทดสอบในสัตว์ทดลอง 3) ต้องมีการทดลองในมนุษย์ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานมาก วัคซีนตัวทดลองนั้นต้องปลอดภัยจริง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ใช้ช่วงเวลาช่วงละ 3-6 เดือน ต้องระมัดระวังเรื่องของปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายให้มากด้วยเมื่อทดลองวัคซีน เพราะ SARSCoV-2 ทำลายปอดโดยตรง ทั้งนี้การทดลองของวัคซีนสำหรับ COVID-19 นี้ ปัจจุบันมีแล้วในหลายประเทศจากหลายบริษัท เช่น อเมริกา จีน คาดการณ์ไว้ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยวัคซีนสำหรับ COVID-19 จะสามารถออกมาได้ปลายปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทความพิเศษ

-กล่าวว่า ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 มีหลากหลายมิติมาก ซึ่งเป็นความท้าทายต่อเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของคน ที่มีผลโดยตรงกับหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ต้องนำการปฏิบัติ และมีเพียงการปฏิบัติเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ชัยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึงเกิดคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะ "จบ" และคนไทยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมตามปกติ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกมาตรการเมื่อใดจะค่อยๆ ยกเลิกเป็นบางจังหวัด หรือบางมาตรการคงต้องรอดแต่ต้องมั่นใจว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่เหล่านี้จะลดลงและไม่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกในบางวัน จาก Super spreader ไทยใช้ทฤษฎีชะลอการระบาดที่มี 4 ระยะ ไทยยังใช้ระยะที่ 1 คิดว่าคงไม่เร็วสำหรับเมืองไทย เพราะยังมีประเทศอื่นทั่วโลกที่มีการระบาดรุนแรงอยู่ มีหลายประเทศที่คิดว่าคุมสถานการณ์ได้แล้ว ผลสุดท้ายกลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกเช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ แม้แต่ประเทศจีนเอง เชื่อว่าต้องคงมาตรการไว้นานพอควร กว่า จะทยอยยกเลิกบางมาตรการในบางจังหวัด แบบค่อยเป็นค่อยไปได้ ที่สำคัญการนำ Rapid test มาใช้ตรวจภูมิคุ้มกันน่าจะเป็นประโยชน์ในการตรวจ Surveillance เพราะถ้าพบว่าใครมีภูมิคุ้มกัน อาจขอให้เขาไปทำงานกับผู้ป่วยได้ในงานบางประเภทที่เกี่ยวข้อง และในบางพื้นที่ที่ตรวจประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ถ้าพบภูมิคุ้มกันจำนวนมาก อาจยกเลิกมาตรการ Stay at Home หรือ Social distancing ได้เลย

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า นายกฤษฎิ์ฯ ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563 เรื่องแต่งตั้ง กก.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 33 คน เป็นการแต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้มี อำนาจกลั่นกรอง ควบคุม การบริหารจัดการพัสดุ และ เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แขนงการทำหน้าที่ สธ. เพื่อความรวดเร็วเบ็ดเสร็จทันต่อสถานการณ์ เรื่องนี้ทำเอาคนใน สธ. น้อยเนื้อต่ำใจ จนนายฯฯ ต้องแต่งตั้งกรรมการจาก สธ. เข้าไปเพิ่มเติมหลายคนเพื่อช่วยกันเร่งมือทำงาน ในวงการเมืองเขามองกันว่า เป็นการริบอำนาจจากรัฐมนตรี เจ้ากระทรวง และเคยเกิดขึ้นมาแล้วใน ก.พาณิชย์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-กล่าวว่า สิ่งสำคัญต่อจากนี้ไปคือ "การสร้างงาน ด้าน Covid" รัฐบาลต้องกล้าที่จะคิดและหาหนทางใหม่ๆ จากมาตรการต่างๆ ที่ทยอยออกมาเรื่อยๆ ทำให้ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้าน สถานบริการที่มี นับตั้งแต่ร้านค้าถึงห้างสรรพสินค้าต้องปิดตัวลง ให้เหลือเฉพาะด้านอาหาร ยา และสิ่งอุปโภคเท่านั้น มีผลทำให้บริษัท ร้านค้า ร้านบริการต่างๆ ต้องปิดตัว ส่งผลให้แรงงานตกงาน บริษัทให้ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน หรือเลิกจ้าง มีผลต่อประชาชนส่วนรวมเป็นอย่างมาก

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว

-กล่าวว่า สงคราม "ไวรัสโควิด-19" เกิดขึ้นในประเทศไทยมา 2-3 เดือนกว่า สถิติผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ 7 วันอันตราย ในช่วง "สงกรานต์" ที่คนไทยตายเป็นเบือมาทุกๆ ปี หาก "หยุดสถิติ" ให้อยู่กับที่ได้ระดับนี้ถือว่า "ดีเกินคาด" ต้องชื่นชม "สาธารณสุขไทย" ในทุกภาคส่วน ก้าวต่อไปคือ สักเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ส่งออก-การท่องเที่ยว-เกษตร-อุตสาหกรรม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ คนตลกสี่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง

-กล่าวว่า การที่ทั้งนายฯฯ และ ศบค. ก็มีบัญชามาแล้วว่าให้หน่วยงานราชการลดวันและเวลาที่ต้องให้ข้าราชการเข้ามาทำงานให้เหลือน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ แต่ในการปฏิบัติจริงก็กลายเป็นแล้วแต่หน่วยงาน หน่วยงานที่ขนาดเล็กและระบบบริหารจัดการดีหรือผู้บริหารมีความเข้าใจ ก็สามารถจัดระบบจนเกือบไม่ต้องมีคนเข้ามาทำงานในที่ทำการได้ แต่สำหรับบางหน่วยราชการแล้วก็ทำได้แค่ทำงานสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ผลัดกันไปมาให้เสี่ยงติดเชื้อเป็นลอตๆ กันไป จนกระทั่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมาให้สัมภาษณ์ ผิดหวังที่หน่วยราชการที่น่าจะสั่งการได้ง่ายที่สุด แต่ก็ยังมีรถ มีคนมาทำงานกันเต็ม ไหนละ Work from home ?

เมนูสุขภาพช่วงฤดูร้อน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในช่วงเดือน เม.ย.ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะฤดูร้อน การรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ป่วยได้ง่าย ที่สำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่จะเน้นพืชผักและผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเป็นหลัก

MOUพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเด็กพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว น.ส.นภาพรณ เลขะวิวัฒน์ ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เปิดเผยว่า กยท. ทำ MOU กับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อพัฒนา สื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เด็กพิเศษ และพัฒนาระบบการดูแลเด็กปากแห้งเพดานโหว่และเด็กพิเศษแบบองค์รวมไร้รอยต่อ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้ สุขภาพของบุคลากรและผู้ปกครองด้วยภาพวาด ได้แก่ตุ๊กตาเด็กปากแห้งฝักทักษะผู้ปกครองในการให้นมและทำความสะอาดช่องปากเด็ก โดยกระพุ้งแก้มและริมปาก มีความยืดหยุ่นให้แหวกได้ สามารถต่อยอดเป็นหุ่นฝึกหัดกรอฟันต่อไป

วัคซีนไมเกรน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ชยานุชิต ชยางกูร อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท รพ.เวทธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการคิดค้นยาแอนติบอดี หรือยาต้านสารสื่อประสาท ซึ่งเป็นการยับยั้งต้นเหตุของอาการปวดหัวจากโรคไมเกรนโดยตรง ไม่ต้องรอให้เกิดอาการปวดก่อนเหมือนที่ผ่านมา โดยไปกดสารสื่อประสาทในร่างกาย ส่งผลให้ความรุนแรงและความถี่ในการปวดลดลงได้ถึงร้อยละ 50-75

เตือนโรคหัดระบาดแทรกซ้อนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (New18, เดลินิวส์)

-เสนอข่าว ยูนิเซฟ แถลงเตือนว่า อาจเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโรคหัด จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าออกไป จากการประเมิน เด็กประมาณ 117 ล้านคนใน 37 ประเทศ อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดได้ทันเวลา

ปลอมใบรับรองแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, 77ข่าวเด่น, ผจก.ออนไลน์, พิมพ์ไทย, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, One31)

-เสนอข่าว จนท.ตำรวจ จับกุมนายพิษณุพัชญ์ สมศรีอายุ 24 ปี พร้อมของกลางตราประทับของรพ.รัฐและเอกชน 17 อัน ใบรับรองแพทย์รพ.ต่างๆ 95 ฉบับ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ภายในมีไฟล์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์รพ.ต่างๆ 65 แห่ง และสติ๊กเกอร์ อีเอ็มเอส โปรชนีย์ไทย 2 เล่ม โดยจับกุมได้ที่บ้านพักเลขที่ 19/10 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. โดยได้รับร้องเรียนว่า มีผู้ใช้สื่อออนไลน์รับจ้างทำเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบตรวจโรค ตรวจสุขภาพปลอม มีชาวไทยและชาวต่างชาติ จ้างให้ทำเอกสารปลอมเพื่อไปสมัครงาน ลางาน และธุรกรรมต่างๆ กับทางราชการ ราคาใบละ 1,000 บาท รวมถึงใบรับรองแพทย์โรคโควิด-19 ในราคาใบละ 800 บาท

เตือนภัยผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, JS100, ฐานเศรษฐกิจ)

-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า ตรวจพบผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค เลขสารบบอาหาร 10-1-15456-5-0001 ซึ่งเป็นเลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิกแล้วขายผ่านร้านค้าตลาดออนไลน์ และมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณในการรักษาโรคตาทางเว็บไซต์ www.dcontactsiam.com ขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าซื้อมารับประทาน ทั้งนี้ได้มีหนังสือสั่งระงับโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายแล้ว พร้อมประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านช่องทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชน

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

- คพ. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 สถานี คือ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดค่าได้ 162 มคก./ลบ.ม. ส่วน กทม. มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 6 เขต คือ เขตวังทองหลาง, บางกะปิ, เขตคลองสาน, เขตหลักสี่, เขตบางเขนและเขตปทุม